

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ที่ตั้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินพระราชทาน จำนวน 1,309 ไร่ มีอาณาเขตครอบคลุมสองฟากถนนของพญาไท และเขตข้างเคียง และยังมีสถาบันสมทบอีก 1 สถาบัน คือ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นอกจากนี้ยังมีสถาบันวิจัย และสถาบันบริการทางวิชาการอีกด้วย

2. การจัดการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในคณะ/ประเภทวิชา ดังต่อไปนี้

คณะเภสัชศาสตร์

เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี มี 2 สาขาวิชา คือ

1. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรเพื่อผลิตเภสัชกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรู้และความสามารถเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย พัฒนา ผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องทำสัญญาค้ำประกันเภสัชกรคู่สัญญา

2. สาขาวิชาการบริหารทางเภสัชกรรม เป็นหลักสูตรเพื่อผลิตเภสัชกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรู้ในหลักการบริหารงาน บริหารระบบยาและระบบสุขภาพ มีความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน การบริหารทางเภสัชกรรม คัดเลือกและจ่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้คำปรึกษาแนะนำ สอน สาธิตและบริหารจัดการความเสี่ยงในการใช้ยา ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อดูแลประชาชนและผู้ป่วยเฉพาะรายในชุมชน หรือสถานพยาบาลระดับต่างๆ ให้ได้รับการรักษาและป้องกันโรคด้วยยาอย่างเหมาะสม และสามารถบูรณาการงานบริหารทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องทำสัญญาค้ำประกันเภสัชกรคู่สัญญา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี

คณะสหเวชศาสตร์

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี มี 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร และสาขาวิชารังสีเทคนิค โดยในบางรายวิชาหรือบางหัวข้อ อาจมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรืออาจจัดการเรียนการสอนในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

สำหรับสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร มีรูปแบบการจัดหลักสูตร แบ่งเป็น 3 โปรแกรมดังนี้

1. โปรแกรมปกติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามระเบียบการสมัครสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. โปรแกรมวิชาโท เป็นผู้ที่มีความสามารถเข้าศึกษาตามหลักสูตรโปรแกรมปกติและมีความสนใจเรียนรายวิชาต่างสาขาวิชา (ในคณะหรือนอกคณะ) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ที่จะทำให้นิสิตมีความรู้รอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูง

3. โปรแกรมเกียรตินิยม เป็นผู้ที่มีความสามารถเข้าศึกษาตามหลักสูตรโปรแกรมปกติและได้รับคัดเลือกเข้าโปรแกรมเกียรตินิยมในปีที่ 2 ผู้เข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) เมื่อเรียนจบชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.5 ทั้งนี้หากผู้เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยมศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ถึง 3.5 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ต้องย้ายไปเรียนในหลักสูตรปกติ หรือหากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อใน โปรแกรมเกียรตินิยม สามารถย้ายไปเรียนในหลักสูตรปกติได้

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี

คณะวิทยาศาสตร์
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี มี 17 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาสัตววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม สาขาวิชาธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ประกอบด้วย 14 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในรหัสสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะทำการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 1 โดยนิสิตสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสาขาวิชาได้จากประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เว็บไซต์ www.eng.chula.ac.th และสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในรหัสสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี และรหัสสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจในระหว่างการเรียนไม่สามารถเปลี่ยนไปศึกษาในสาขาวิชาอื่นได้จนจบหลักสูตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ดังนี้

1. ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี ได้แก่

- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มี 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

- หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

2. ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ได้แก่

- หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี มี 3 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการ สาขาวิชาการธนาคารและการเงิน และสาขาวิชาการตลาด

3. หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต มี 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาการประกันภัย และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์

เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี มี 9 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ผู้เข้าศึกษายังสามารถเลือกศึกษาวิชาโทข้ามศาสตร์จากคณะต่างๆ ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะจิตวิทยา และคณะวิทยาศาสตร์

คณะจิตวิทยา

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ผู้เข้าศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาโทข้ามศาสตร์ของคณะอื่นๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้

คณะครุศาสตร์

เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มี 10 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชาการศึกษาศิลปะ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชามัธยมศึกษา (สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) และสาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์)) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ โรงเรียน สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ

คณะอักษรศาสตร์

เปิดสอนหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี มีวิชาเอก 16 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สาขาวิชาภาษาสเปน สาขาวิชาภาษาอิตาลี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาศิลปการละคร สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาปรัชญา และสาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ

คณะรัฐศาสตร์

เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี มี 4 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตต้องสอบให้ได้ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต จึงจะสำเร็จการศึกษา สองปีแรกเป็นการเรียนร่วมกันทั้งคณะ สองปีหลังเป็นการแยกเรียนตามสาขาวิชาที่นิสิตเลือกสังกัดเข้าศึกษา ชั้นปีที่ 1-2 เรียนวิชาบังคับคณะ และวิชาการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3-4 เรียนวิชาบังคับของสาขาวิชา วิชาเลือกหรือกลุ่มวิชาโท และวิชาเลือกเสรี นิสิตมีโอกาสเลือกเรียนวิชาข้ามสาขาวิชา หรือวิชานอกคณะได้ตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา

คณะนิติศาสตร์

เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี

คณะนิเทศศาสตร์

เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี มี 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า สาขาวิชาวาณิชยกรรม สาขาวิชาสื่อสารการแสด และสาขาวิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี โดยชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ถึงชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น ต้องไปศึกษาที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ณ จังหวัดน่าน และในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย ศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ตั้งแต่การผลิตพืช สัตว์ การแปรรูป การบริหารจัดการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการฝึกภาคสนาม

3. คุณสมบัติเฉพาะ

คณะเภสัชศาสตร์

1. ต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

2. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้

2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรคนุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือ ภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรม

2.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แยกกว่า 6/12 หรือ 20/40 และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

หมายเหตุ ไม่จำกัดสิทธิผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีตาพร่องสีในการเข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และคณะอาจกำหนดให้มีการตรวจตาพร่องสีตามวิธีการทดสอบที่คณะกำหนด เพื่อประโยชน์ในการให้คำปรึกษาสำหรับการเรียนและการประกอบวิชาชีพ

2.7 โรค หรือ ความพิการอื่นๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ทั้งนี้สำหรับปัญหาสุขภาพ หรือ โรคในข้อ 2 ให้คณะกรรมการตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะถือเป็นที่สุด

3. ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 ที่กำหนดเงื่อนไขของผู้เข้าศึกษาซึ่งเป็นผู้รับทุนที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญาฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐบาล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกัน หากผิดสัญญาจะต้องชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

4. ในระหว่างที่ศึกษาหากลาออก ยุติหรือ เลิกการศึกษาระหว่างศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ต้องขอใช้เงินเบี้ยปรับ ปีการศึกษาละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) นับตั้งแต่ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา

หมายเหตุ สัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิด คือ เป็นสัญญาที่กำหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่จะต้องเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรฯ ไม่ได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุผู้รับทุนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ดังนั้นหากทางราชการไม่มีตำแหน่งเพียงพอที่จะรองรับ ก็อาจไม่สั่งบรรจุผู้รับทุนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการได้ โดยในปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา นิสิตต้องแสดงความจำนงว่าจะเลือก หรือไม่เลือกสถานที่ปฏิบัติงานขอใช้ทุนตามสัญญาฯ หากทางราชการได้แก่ชกรใช้ทุนเพียงพอกับความต้องการแล้ว คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรฯ อาจพิจารณากลุ่มที่ไม่เลือกสถานที่ปฏิบัติงานขอใช้ทุน ตลอดจนนิสิตที่ยังไม่ได้สถานที่ปฏิบัติงานพ้นจากข้อผูกพันโดยไม่เสียค่าปรับ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จะต้องผ่านการตรวจตาบอดสี ซึ่งต้องไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากผู้ที่ตาบอดสีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสาขาวิชานี้

สาขาวิชากายภาพบำบัด ผู้สมัครควรมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี เนื่องจากต้องมีการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยเป็นระยะเวลายาวนาน นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนมีการใช้เครื่องมือกายภาพบำบัดที่เป็นเครื่องกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงไม่เหมาะสมกับผู้สมัครที่เป็นมะเร็ง

สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ผู้สมัครควรมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถคิดและวิเคราะห์ห้อย่างเป็นระบบได้

คณะวิทยาศาสตร์

ต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรใน โรงเรียนสำหรับหมวดวิทยาศาสตร์ ให้แสดงผลหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ควรเป็นผู้มีความริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการและทักษะในด้านทัศนศิลป์ที่สมดุลกับความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์

ควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอย่างดี รวมทั้งมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ห้อย่างมีเหตุผล

คณะจิตวิทยา

ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จะต้องเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางอารมณ์ในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย และผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามที่แจ้งรับ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับเข้าศึกษาของสาขาวิชาและวิชาเอก ดังนี้

1. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 1) เมื่อสอบได้แล้วต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา (รูปแบบที่ 1) เมื่อสอบได้แล้วต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชาประถมศึกษา
3. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เมื่อสอบได้แล้วต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ (เอกเดี่ยว)
4. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ การเลือกวิชาเอกได้แก่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการเลือกวิชาเอกของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่คณะครุศาสตร์กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
5. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย (รูปแบบที่ 1) เมื่อสอบได้แล้วต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย (รูปแบบที่ 1) (เอกเดี่ยว)
6. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาจีน การเลือกวิชาเอกให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการเลือกวิชาเอกของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่คณะครุศาสตร์กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
7. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกสังคมศึกษา (รูปแบบที่ 1) เมื่อสอบได้แล้วต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกสังคมศึกษา (รูปแบบที่ 1) (เอกเดี่ยว)
8. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (รูปแบบที่ 1) เมื่อสอบได้แล้วต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (เอกเดี่ยว)
9. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาจากระบบโรงเรียน (รูปแบบที่ 1) เมื่อสอบได้แล้วต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาจากระบบโรงเรียน
10. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (รูปแบบที่ 1) เมื่อสอบได้แล้วต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจศึกษา
11. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ (รูปแบบที่ 1) เมื่อสอบได้แล้วต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ

คุณนิเทศศาสตร์

1. มีระดับความรับผิดชอบทางศีลธรรมและมีคุณธรรมสูง
2. กล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม
3. มีทักษะในการเขียนและการใช้ภาษาไทย
4. มีทักษะในการวิเคราะห์และมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ

คุณนิเทศศาสตร์

1. มีความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างดี
2. รักการอ่าน การเขียน มีความรู้รอบตัว และสนใจใฝ่หาความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างจริงจัง และมีความสามารถในการถ่ายทอดผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ
3. มีความสนใจทางด้านศิลปะการสื่อความหมายรูปแบบต่าง ๆ
4. มีความรับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลาอยู่เสมอ

สำนักวิทยบริการการเกษตร

1. เป็นผู้พร้อมจะเข้ารับการศึกษาและฝึกปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะที่จังหวัดน่าน
2. เป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานในชนบทด้วยความเสียสละ

คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้สมัคร/ ประเภทวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ ใช้คุณสมบัติกลางของคณะ/ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ของคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

4. เงื่อนไขเมื่อเข้าศึกษา

1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะไม่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ในภาคการศึกษาแรกของชั้นปีที่ 1 โดยเด็ดขาด
2. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร อาจมีบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้บัณฑิตทราบล่วงหน้า

5. อัตราค่าเล่าเรียน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเท่าจ่ายต่อคนต่อภาคการศึกษา โดยอัตราดังกล่าวได้รวมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าบำรุง ค่าเอกสารลงทะเบียนแรกเข้า และค่าลงทะเบียนเรียนตามปกติในระหว่างการศึกษา ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่ต้องชำระเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายจะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย อัตราค่าเล่าเรียนแต่ละภาคการศึกษาจะเป็นดังนี้

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตปริญญาตรี

ภาคการศึกษาด้านและภาคการศึกษาปลาย

<u>กลุ่มคณะที่ 1</u>	คณะแพทยศาสตร์	คณะทันตแพทยศาสตร์	} ภาคการศึกษาระยะ 21,000.- บาท
	คณะสัตวแพทยศาสตร์	คณะเภสัชศาสตร์	
	คณะสหเวชศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
	คณะนิเทศศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	คณะจิตวิทยา	
	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	คณะศิลปกรรมศาสตร์	
<u>กลุ่มคณะที่ 2</u>	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	คณะนิติศาสตร์	} ภาคการศึกษาระยะ 17,000.- บาท
	คณะเศรษฐศาสตร์	คณะอักษรศาสตร์	
	คณะครุศาสตร์	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี	
	คณะรัฐศาสตร์		

ภาคฤดูร้อน

อัตราเดียวกันทั้ง 2 กลุ่มคณะ คือ 5,250.- บาท

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตปริญญาตรีชาวต่างประเทศ

ภาคการศึกษาด้านและภาคการศึกษาปลาย

กลุ่มคณะที่ 1 ภาคการศึกษาระยะ 65,500.- บาท

กลุ่มคณะที่ 2 ภาคการศึกษาระยะ 61,500.- บาท

ภาคฤดูร้อน

อัตราเดียวกันทั้ง 2 กลุ่ม คือ 36,750.-บาท

"นิสิตชาวต่างประเทศ" หมายถึง นิสิตที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

รายละเอียดนอกจากนี้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.admissions.chula.ac.th หรือ www.tcas.atc.chula.ac.th

องค์ประกอบ คำนวณร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (การรับแบบ Admissions)

เลขเรียงลำดับ	ชื่อคณะ/สาขา	เกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET	ค่าน้ำหนัก GAT	เกณฑ์ขั้นต่ำ GAT	รหัสวิชา PAT	ค่าน้ำหนัก PAT	รหัสวิชา PAT	ค่าน้ำหนัก PAT	รวมค่าน้ำหนัก PAT	เกณฑ์ขั้นต่ำ PAT	คุณสมบัติ พิเศษตาม ประกาศ	จำนวนรับ	คะแนนรวม ต่ำสุด ปี 61
0001	คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม*	01-05 = 30	10	-	72	40	-	-	40	-	-	10	66.35
0002	คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทางเภสัชกรรม*	01-05 = 30	10	-	72	40	-	-	40	-	-	10	66.56
0003	คณะสัตวแพทยศาสตร์*	03-05 = 25	20	-	72	30	-	-	30	-	-	10	67.68
0004	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	-	20	-	72	30	-	-	30	-	-	110	61.98
0005	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด	-	20	-	72	30	-	-	30	-	-	14	60.17
0006	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร	-	20	-	72	30	-	-	30	-	-	42	59.38
0007	คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค	-	20	-	72	30	-	-	30	-	-	5	63.86
0008	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	-	20	-	72	30	-	-	30	-	-	20	49.87
0009	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์*	01-05 = 30	10	-	71	10	72	30	40	-	-	15	52.94
0010	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์*	01-05 = 30	10	-	71	10	72	30	40	-	-	21	50.61
0011	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี*	01-05 = 30	10	-	71	10	72	30	40	-	-	40	50.07
0012	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา*	01-05 = 30	10	-	71	10	72	30	40	-	-	15	54.35
0013	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา*	01-05 = 30	10	-	71	10	72	30	40	-	-	6	43.10
0014	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์*	01-05 = 30	10	-	71	10	72	30	40	-	-	18	47.79
0015	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์*	01-05 = 30	10	-	71	10	72	30	40	-	-	12	42.75
0016	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์*	01-05 = 30	10	-	71	10	72	30	40	-	-	12	40.47
0017	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม*	01-05 = 30	10	-	71	10	72	30	40	-	-	27	51.91

เลขเรียงลำดับ	ชื่อคณะ/สาขา	เกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET	ค่าน้ำหนัก GAT	เกณฑ์ขั้นต่ำ GAT	รหัสวิชา PAT	ค่าน้ำหนัก PAT	รหัสวิชา PAT	ค่าน้ำหนัก PAT	รวมค่าน้ำหนัก PAT	เกณฑ์ขั้นต่ำ PAT	คุณสมบัติ พิเศษตาม ประกาศ	จำนวนรับ	คะแนนรวม ต่ำสุด ปี 61
0018	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา*	01-05 = 30	10	-	71	10	72	30	40	-	-	12	44.68
0019	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม*	01-05 = 30	10	-	71	10	72	30	40	-	-	18	44.45
0020	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล*	01-05 = 30	10	-	71	10	72	30	40	-	-	12	44.14
0021	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี*	01-05 = 30	10	-	71	10	72	30	40	-	-	18	50.34
0022	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์*	01-05 = 30	10	-	71	10	72	30	40	-	-	27	43.33
0023	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา*	01-05 = 30	10	-	71	10	72	30	40	-	-	18	43.07
0024	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์*	01-05 = 30	10	-	71	10	72	30	40	-	-	18	39.20
0025	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร*	01-05 = 30	10	-	71	10	72	30	40	-	-	28	50.26
0026	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	-	15	-	72	15	73	20	35	-	-	38	67.64
0027	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี	-	15	-	72	15	73	20	35	-	-	10	62.06
0028	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ	-	15	-	72	15	73	20	35	-	-	14	61.49
0029	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี	-	15	-	72	15	73	20	35	-	-	5	-
0030	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม	-	10	-	74	40	-	-	40	-	-	10	75.27
0031	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม	-	10	-	74	40	-	-	40	-	-	15	65.05
0032	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม	-	10	-	74	40	-	-	40	-	-	10	66.57
0033	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน	-	10	-	74	40	-	-	40	-	-	10	68.02
0034	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง	-	10	-	74	40	-	-	40	-	-	5	57.22
0035	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต*	01-05 = 30	30	-	71	20	-	-	20	-	-	10	74.88

เลขเรียงลำดับ	ชื่อคณะ/สาขา	เกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET	ค่าน้ำหนัก GAT	เกณฑ์ขั้นต่ำ GAT	รหัสวิชา PAT	ค่าน้ำหนัก PAT	รหัสวิชา PAT	ค่าน้ำหนัก PAT	รวมค่าน้ำหนัก PAT	เกณฑ์ขั้นต่ำ PAT	คุณสมบัติ พิเศษตาม ประกาศ	จำนวนรับ	คะแนนรวม ต่ำสุด ปี 61
0036	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต*	01-05 = 30	30	-	71	20	-	-	20	-	-	10	69.42
0037	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ*	01-05 = 30	30	-	71	20	-	-	20	-	-	7	69.49
0038	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย*	01-05 = 30	30	-	71	20	-	-	20	-	-	7	71.41
0039	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ*	01-05 = 30	30	-	71	20	-	-	20	-	-	7	68.08
0040	คณะเศรษฐศาสตร์	-	30	-	71	20	-	-	20	-	-	5	66.76
0041	คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1)	-	30	-	71	20	-	-	20	-	-	5	68.96
0042	คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2)	-	20	-	72	30	-	-	30	-	-	5	63.85
0043	คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3)	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	5	81.04
0044	คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (รูปแบบที่ 1)	-	20	-	75	30	-	-	30	-	-	7	69.34
0045	คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา (รูปแบบที่ 1)	-	20	-	75	30	-	-	30	-	-	15	-
0046	คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์	-	10	-	75	20	71	20	40	-	-	10	-
0047	คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์	-	10	-	75	20	72	20	40	-	-	15	-
0048	คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย (รูปแบบที่ 1)	-	20	-	75	30	-	-	-	-	-	5	-
0049	คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส	-	10	-	75	20	77	20	40	-	-		60.08
0050	คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน	-	10	-	75	20	78	20	40	-	-	5	-
0051	คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน	-	10	-	75	20	80	20	40	-	-		-
0052	คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกสังคมศึกษา (รูปแบบที่ 1)	-	20	-	75	30	-	-	30	-	-	5	-

เลขเรียงลำดับ	ชื่อคณะ/สาขา	เกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET	ค่าน้ำหนัก GAT	เกณฑ์ขั้นต่ำ GAT	รหัสวิชา PAT	ค่าน้ำหนัก PAT	รหัสวิชา PAT	ค่าน้ำหนัก PAT	รวมค่าน้ำหนัก PAT	เกณฑ์ขั้นต่ำ PAT	คุณสมบัติ พิเศษตาม ประกาศ	จำนวนรับ	คะแนนรวม ต่ำสุด ปี 61
0053	คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (รูปแบบที่ 1)	-	20	-	75	30	-	-	30	-	-	5	-
0054	คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาอนกระบบโรงเรียน (รูปแบบที่ 1)	-	20	-	75	30	-	-	30	-	-	5	-
0055	คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (รูปแบบที่ 1)	-	20	-	75	30	-	-	30	-	-	10	38.05
0056	คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ (รูปแบบที่ 1)	-	20	-	75	30	-	-	30	-	-	5	-
0057	คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์	-	30	-	71	20	-	-	20	-	-	5	65.61
0058	คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์	-	30	-	71	20	-	-	20	-	-	30	70.24
0059	คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	30	76.76
0060	คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	20	76.93
0061	คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส	-	30	-	77	20	-	-	20	-	-		71.63
0062	คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน	-	30	-	78	20	-	-	20	-	-		72.10
0063	คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น	-	30	-	79	20	-	-	20	-	-		73.52
0064	คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน	-	30	-	80	20	-	-	20	-	-	34	73.58
0065	คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ	-	30	-	81	20	-	-	20	-	-		-
0066	คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี	-	30	-	82	20	-	-	20	-	-		71.62
0067	คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี	-	30	-	83	20	-	-	20	-	-		-
0068	คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์	-	30	-	71	20	-	-	20	-	-	34	62.78
0069	คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์	-	30	-	71	20	-	-	20	-	-	60	67.70

เลขเรียงลำดับ	ชื่อคณะ/สาขา	เกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET	ค่าน้ำหนัก GAT	เกณฑ์ขั้นต่ำ GAT	รหัสวิชา PAT	ค่าน้ำหนัก PAT	รหัสวิชา PAT	ค่าน้ำหนัก PAT	รวมค่าน้ำหนัก PAT	เกณฑ์ขั้นต่ำ PAT	คุณสมบัติ พิเศษตาม ประกาศ	จำนวนรับ	คะแนนรวม ต่ำสุด ปี 61
0070	คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส	-	30	-	77	20	-	-	20	-	-	10	69.72
0071	คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน	-	30	-	78	20	-	-	20	-	-	10	65.48
0072	คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น	-	30	-	79	20	-	-	20	-	-	10	71.01
0073	คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน	-	30	-	80	20	-	-	20	-	-	10	71.18
0074	คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์	-	30	-	71	20	-	-	20	-	-	15	73.74
0075	คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	15	84.05
0076	คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส	-	30	-	77	20	-	-	20	-	-		74.06
0077	คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน	-	30	-	78	20	-	-	20	-	-	40	73.75
0078	คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น	-	30	-	79	20	-	-	20	-	-		73.89
0079	คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน	-	30	-	80	20	-	-	20	-	-		73.59
0080	สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร	-	10	-	71	10	72	30	40	-	-	20	-

หมายเหตุ

1. GPAX ให้ค่าน้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สาขาวิชา
2. O-NET ให้ค่าน้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 6%
3. * คณะเภสัชศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ O-NET วิชา 01-05 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ O-NET วิชา 03-05 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
คณะวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ O-NET วิชา 01-05 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ O-NET วิชา 01-05 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
4. คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ระบุคะแนนรวมต่ำสุด (%) เนื่องจากเป็นคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก หรือมีการปรับเปลี่ยนชื่อคณะ/สาขาวิชาไปจากเดิม หรือไม่มีผู้สมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือก ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา